

COVID-19 กำลังระบาด ความรุนแรงในครอบครัวก็ระบาดเช่นกัน แต่เราจะไม่ยอมอีกต่อไป

“ขอสัญญาว่า จะไม่ยอมรับ ให้อภัย หรือเพิกเฉยกับความรุนแรงต่อผู้หญิง” (*ข้อความในกระดาษ)

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาผู้หญิงมากกว่าหนึ่งในห้าของโลกตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากคู่ครอง ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้สถานการณ์ต่างๆ แย่ลง ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลายประเทศได้บันทึกว่าความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งที่ประเทศฝรั่งเศส ตุนิเซีย อาร์เจนตินาและสิงคโปร์

การรับมือกับเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นเดียวกับที่เร่งนำนโยบายที่นำมาปรับใช้เพื่อหยุดโรคระบาดใหญ่ รัฐบาลจะต้องทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อนำไปปรับใช้หรือเสริมสร้างระบบเตือนภัยและการป้องกันที่ครอบคลุมและสื่อสารให้เห็นว่าจะไม่มีการตอรองและเว้นโทษต่อผู้กระทำผิดซึ่งหลายประเทศได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว

สภาพแรงงานทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อรักษางานและสุขภาพของสมาชิกที่ยังต้องไปทำงาน สุขภาพและความปลอดภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้ความรุนแรงและการคุกคามรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวเช่นกัน ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญา ILO 190 (C190) และข้อเสนอแนะ 206 (R206) ซึ่งขณะนี้ก็เป็นเครื่องมือที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากกว่าที่เคยเป็นมา สภาพซึ่งเป็นสมาชิกของ IUF ได้นำเรื่องการต่อต้านกับความรุนแรงในครอบครัวรวมไว้ในนโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเท่าเทียมมาเป็นเวลานานแล้ว ในการประชุม IUF ครั้งล่าสุดผู้แทนชายให้คำมั่นว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับ ยกโทษหรือเพิกเฉยให้กับความรุนแรงต่อผู้หญิง

สภาพแรงงานมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวและในการรณรงค์ให้สัตยาบันอนุสัญญา C190 ยิ่งไปกว่านั้นแรงงานผู้หญิงจำนวนมากที่ถูกส่งกลับบ้านยังติดต่อกับตัวแทนสภาพแรงงานหรือเพื่อนร่วมงาน สภาพแรงงานยังสามารถทำตามความริเริ่มอื่น ๆ เช่น ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยสำหรับผู้หญิงและเด็ก หมายเลขติดต่อสำหรับการสนับสนุนด้านจิตใจ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร การอพยพสถานการณ์ทางกฎหมายและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ทำได้ดีตามที่กำหนดไว้ใน C190 และ R206 แนวทางรับมือต่อผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัวในโลกของการทำงานจะต้องรวมอยู่ในวาระการเจรจาต่อรองร่วม ไม่ว่าจะเป็นมิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน หรือนายจ้าง เราทุกคนต่างก็มีบทบาทที่ต้องแสดง